

**ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY...**

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 23/9, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khảo sát việc triển khai thực hiện thí điểm phần mềm “Số tay đảng viên điện tử” tại Đảng ủy xã Đông Thọ và Đảng ủy phường Phú Khánh (thành phố Thái Bình). Cùng đi có các đồng chí: Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đảng bộ xã Đông Thọ và Đảng bộ phường Phú Khánh là hai đơn vị được Tỉnh ủy, Thành ủy Thái Bình chọn 4 chi bộ thực hiện thí điểm, tập huấn cài đặt phần mềm “Số tay đảng viên điện tử”. Qua gần 4 tháng thực hiện thí điểm phần mềm đã giúp đảng ủy, chi ủy chi bộ hai địa phương nâng cao chất lượng đời sống, nâng cao chất lượng sinh hoạt và chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng thông qua cung cấp các tiện ích phục vụ các cuộc sinh hoạt chi bộ hàng tháng, trong đó giúp các chi bộ cung cấp đầy đủ, nhiều thông tin để đảng viên trong chi bộ nghiên cứu và trao đổi, cập nhật nhanh; đồng thời, giúp việc đánh giá, tham gia ý kiến trong sinh hoạt chi bộ nhanh, giảm thời gian sinh hoạt. Các thông tin chính thống được cập nhật trên trang của chi bộ kịp thời, giúp đảng viên thuận lợi trong quá trình tra cứu. Ngoài ra, phần mềm “Số tay đảng viên điện tử” đã hỗ trợ cấp ủy của xã, phường và các thôn, khu dân cư trong công tác thu thập, tiếp nhận các góp ý, phản hồi của đảng viên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên thuộc tổ chức đảng quản lý.

Tại buổi khảo sát, lãnh đạo Đảng ủy xã Đông Thọ, Đảng ủy phường Phú Khánh và cán bộ, đảng viên tham gia thực hiện thí điểm phần mềm “Số tay đảng viên điện tử” đều cho rằng đây là phần mềm có tính ưu việt, tiện ích, ứng dụng phù hợp trong thời đại công nghệ 4.0 và bối cảnh dịch Covid-19 diện biến phức tạp. Cùng với các tiện ích hỗ trợ chi bộ, đảng bộ trong công tác xây dựng Đảng, phần mềm đã hỗ trợ tích cực cho đảng viên trong nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy. Tuy nhiên, qua thực hiện thí điểm, phần mềm còn bộc lộ một số hạn chế như: phần mềm mới, đòi hỏi người sử dụng phải có điện thoại thông minh trong khi đảng viên trong các chi bộ thôn, chi bộ khu phân lớn là cán bộ, công chức nghỉ hưu, tuổi đã cao; một số đảng viên không có điện thoại thông minh hoặc có điện thoại thông minh nhưng chưa sử dụng thành thạo và một số không có kết nối internet nên khó khăn trong sử dụng phần mềm... Các đại biểu cũng kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cấp, hoàn thiện phần mềm “Số tay đảng viên điện tử” để đạt được hiệu quả cao hơn trong quá trình sử dụng.

Phát biểu tại các nơi đến khảo sát, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Thái Bình là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai thí điểm phần mềm “Số tay đảng viên điện tử”. Xuất phát từ các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhằm thúc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vươn lên tầm cao mới,



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Đảng ủy phường Phú Khánh (thành phố Thái Bình).

đưa Thái Bình sớm sánh vai với các địa phương trong khu vực đòi hỏi Đảng bộ tỉnh phải nỗ lực nâng cao chất lượng hệ thống chính trị nói chung, chất lượng của tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên nói riêng. Để làm được điều đó, phải bảo đảm việc thông tin, tuyên truyền, học tập, quán triệt, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, của tỉnh đến với tất cả cán bộ, đảng viên một cách chính thống, đầy đủ, kịp thời nhất; cùng với đó là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đội ngũ đảng viên ở cơ sở. Đặc biệt, trong thời đại 4.0, việc ứng dụng công nghệ thông tin và tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ công tác quản lý đảng viên, sinh hoạt chi bộ càng như tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của tỉnh đến đảng viên là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả bước đầu trong quá trình thực hiện thí điểm phần mềm, trong đó đảng ủy các địa phương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong

thành thói quen, nhu cầu thiết yếu của mình. Cùng với đó, các cơ quan liên quan của tỉnh và các địa phương phải phát huy vai trò là cầu nối trong việc nắm bắt thông tin, vướng mắc phát sinh nhằm đáp ứng yêu cầu để phản hồi đến đơn vị triển khai các giải pháp cải tiến, nâng cấp phần mềm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Thái Bình quyết tâm hoàn thiện phần mềm năm 2021 hoàn thiện phần mềm, đưa phần mềm tại các đơn vị triển khai thí điểm hoạt động, phát huy hiệu quả, nhất là đối với các chi bộ cơ quan, trường học phải triển khai tới 100% cán bộ, đảng viên và triển khai rộng rãi đến các cán bộ, đảng viên chi bộ khu dân cư. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để nâng tầm công tác sinh hoạt chi bộ, quản lý, giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, nâng cao sức chiến đấu của cả hệ thống chính trị và các tổ chức đảng trong toàn tỉnh, góp phần cùng toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp, kiến nghị, đề xuất của các đại biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan liên quan của tỉnh tiếp tục cải tiến, nâng cấp, hoàn thiện các tính năng, bổ sung, cập nhật các tiện ích khác, bảo đảm thông tin đưa lên phần mềm ngày càng phong phú, cô đọng, hữu ích, sử dụng hiệu quả, dễ dàng; công tác kiểm tra, hướng dẫn phải kịp thời, thường xuyên để việc triển khai thí điểm đạt hiệu quả, đúng định hướng. Đảng ủy các xã, phường, chi ủy các chi bộ thực hiện thí điểm tiếp tục động viên cán bộ, đảng viên khai thác, sử dụng đầy đủ, nhuần nhuyễn các tính năng trong phần mềm, tạo

sự nghiêm minh của pháp luật để thực hiện hiệu quả công tác GPMB và sớm kiện toàn hồ sơ đất đai. Chủ động lập quy hoạch, có kế hoạch đầu tư hạ tầng khu tái định cư phục vụ nhiệm vụ GPMB KCN Liên Hà Thái. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư hạ tầng và các nhà đầu tư thứ cấp trong KCN; chỉ đạo đơn vị tư vấn hỗ trợ huyện Thái Thụy thực hiện trích lục phục vụ cấp đất cho các nhà đầu tư. Hướng dẫn thực hiện thống nhất cơ chế, chính sách hồ sơ theo quy định của UBND tỉnh đã ban hành, bảo đảm có lý, có tình. Tham mưu UBND tỉnh chi đạo việc thu hồi đất đối với diện tích của doanh nghiệp phải di dời, không để tình trạng lãng phí tài nguyên và gây cản trở tiến độ GPMB KCN Liên Hà Thái. Di chuyển bãi rác Thụy Hà, bố trí quy đất để nhà đầu tư hạ tầng xây dựng khu xử lý nước thải tập trung của KCN.

Giao Sở Giao thông Vận tải sớm hoàn thiện tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều chỉnh mốc lộ giới tuyến đường bộ ven biển. Thống nhất, hướng dẫn tất cả các công trình hạ tầng phục vụ nhu cầu phát triển như điện, nước, dầu khí, cấp viễn

thông... đưa vào khu vực hành lang của tuyến đường này. Sở Công Thương tham mưu hướng tuyến di chuyển đường điện. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng hoàn thành điều chỉnh quy hoạch cục bộ KCN Liên Hà Thái trong tháng 9; phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh hoàn thiện quy hoạch khu tái định cư; tham mưu giao nhà đầu tư quy hoạch, đầu tư xây dựng nhà ở công nhân.

Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh nắm chắc tiến độ, thẩm định phê duyệt quy hoạch khu tái định cư; xác định rõ những hạn chế, thay đổi phương pháp, cách làm mới hiệu quả hơn trong hoạt động thu hút đầu tư vào KCN Liên Hà Thái. Công an tỉnh tập trung nắm chắc tình hình, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn giúp nhà đầu tư yên tâm đầu tư, chỉ công trên công trường và đến nghiên cứu đầu tư.

Ngay sau cuộc họp, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Liên Hà Thái.

**KHẮC ĐUẤN**

**TẬP TRUNG THẢO GIÕ KHÓ KHĂN...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 23/9, tại huyện Thái Thụy, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe UBND huyện Thái Thụy báo cáo kết quả giải phóng mặt bằng (GPMB) khu công nghiệp (KCN) Liên Hà Thái; Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Liên Hà Thái, những khó khăn, đề xuất, kiến nghị. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo cuộc họp. Các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị và huyện Thái Thụy dự họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe lãnh đạo UBND huyện Thái Thụy báo cáo những kết

quả nổi bật, khó khăn trong công tác GPMB và đề xuất một số nội dung nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án KCN Liên Hà Thái; lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh báo cáo kết quả triển khai đầu tư hạ tầng; tình hình thu hút đầu tư dự án thứ cấp vào KCN Liên Hà Thái và nêu một số mục tiêu phấn đấu thời gian tới. Các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc hiện nay trong công tác GPMB, triển khai đầu tư hạ tầng và thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá huyện Thái Thụy đã cùng với các sở, ngành, đơn vị liên quan nỗ lực thực hiện công tác GPMB và đạt kết quả rất đáng ghi nhận. Trước những tồn tại, hạn chế gây chậm tiến độ GPMB, chưa đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chức năng, nhất là huyện Thái Thụy cần vận dụng mọi phương án, sớm xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” trong công tác GPMB. Việc tháo gỡ khó khăn trong triển khai công trình đường

điện là nhiệm vụ chung của các sở, ngành, địa phương và phải thực hiện cho được, sớm hoàn thành nhằm tạo ra hạ tầng hoàn thiện, đồng bộ cho KCN và cả Khu kinh tế Thái Bình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian tới sẽ có nhiều cơ hội mới ra cho chúng ta nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều thách thức đòi hỏi các cấp, các ngành, đơn vị phải có quyết tâm cao, không được tự mãn, phải triển khai hiệu quả hơn công tác GPMB và thu hút đầu tư để không bị tụt hậu, tạo cơ hội cho tỉnh phát triển.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu những ý kiến chi đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đề nghị các sở, ngành, đơn vị, huyện Thái Thụy sớm giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong công tác GPMB và thu hút đầu tư vào KCN Liên Hà Thái trong thời gian tới.

UBND huyện Thái Thụy tập trung cao chỉ đạo GPMB toàn diện, nhanh nhất, ưu tiên những diện tích các nhà đầu tư để xuất thực hiện dự án. Tăng cường tuyên truyền tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Phải có phương pháp, giải pháp linh hoạt, phù hợp, tạo thời cơ, kiên trì, kiên quyết, bảo đảm

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 23/9, UBND tỉnh họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước. Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Vũ Kim Cú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và các huyện, thành phố.

Đến ngày 30/6/2021, trên địa bàn tỉnh có 1.075 dự án đăng ký đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 136.890 tỷ đồng; trong đó, 843

dự án đã đi vào hoạt động, 232 dự án đang xây dựng hoặc đang triển khai các thủ tục đầu tư. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, trên cơ sở UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Vũ Kim Cú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và các huyện, thành phố.

Đến ngày 30/6/2021, trên địa bàn tỉnh có 1.075 dự án đăng ký đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 136.890 tỷ đồng; trong đó, 843

động theo đúng chủ trương, mục đích đã được phê duyệt nhằm khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phát huy nguồn lực về đất đai và thể hiện được cam kết, trách nhiệm của tỉnh đó là luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh chủ trì rà soát lại các dự án trong khu, cụm công nghiệp; các huyện, thành phố chủ trì rà soát các dự án ngoài khu, cụm công nghiệp theo đó phân loại, xác định các vướng mắc và đề xuất các giải pháp tháo gỡ, gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/10/2021 làm cơ sở để Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn. Thông qua kết quả rà soát, kiến quyết

thủ hồi các dự án đối với nhà đầu tư không đủ năng lực triển khai thực hiện; tập trung giải quyết những vướng mắc liên quan đến các thủ tục hành chính, công tác giải phóng mặt bằng, trong đó ưu tiên giải phóng mặt bằng cho các dự án trong khu, cụm công nghiệp; kiên quyết xử lý đối với các dự án thực hiện không đúng với chủ trương đã được phê duyệt. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh tham mưu tổ chức cuộc họp định kỳ hàng tháng đánh giá tiến độ thực hiện việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn; các cơ quan chuyên môn trong quá trình thẩm định dự án phải bảo đảm chặt chẽ về năng lực của nhà đầu tư cũng như tính khả thi của dự án.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt là tình hướng phát sinh các ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại hai tỉnh Hà Nam và Hải Dương, tại cuộc

họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, huyện, thành phố tiếp tục coi công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, trên cơ sở đó thực hiện hiệu quả các giải pháp ngăn chặn dịch xâm nhập vào địa bàn; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch nhằm giữ vững thành quả chống dịch của tỉnh; kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện từ nơi khác vào tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở cơ sở; ngành Công an quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các chốt kiểm soát dịch; ngành Y tế thường xuyên đánh giá, cập nhật tình hình dịch và có hướng dẫn phù hợp làm cơ sở để các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện, đồng thời tăng cường đánh giá nhóm đối tượng nguy cơ và lấy mẫu xét nghiệm.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt là tình hướng phát sinh các ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại hai tỉnh Hà Nam và Hải Dương, tại cuộc

**MINH HƯƠNG**

**TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP...**

(Tiếp theo trang 1)

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, quyết liệt hơn nữa các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế; tuyệt đối không chủ quan, lơ là; xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ, phân công, phân cấp, địa bàn quản lý. Phát huy tinh thần tự giác, chủ động của mỗi cá nhân và người dân trong công tác phòng, chống dịch. Nghiêm túc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân lơ là, chủ quan, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:  
- Tiếp tục siết chặt việc kiểm soát, quản lý người đến, về tỉnh Thái Bình từ tỉnh ngoài, nhất là những vùng nguy cơ dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế.  
- Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiếp tục tăng cường việc quản lý di biến động dân cư, rà soát, nắm chắc nhân khẩu của mỗi gia đình, tổ dân phố, thôn xóm, đảm bảo không để sót, lọt người về từ vùng có dịch, từ tỉnh ngoài mà không được khai báo y tế, quản lý, cách ly y tế kịp thời theo quy định; đồng thời, các Tổ Tự quản phải phân công nhiệm vụ cho từng thành viên chịu trách nhiệm nắm bắt tình hình từng cụm dân cư, hộ gia đình trên địa bàn; mỗi thành viên Tổ Tự quản phải được phân công rõ địa bàn, số hộ gia đình phụ trách, giám sát, có ghi nhận về việc đóng nhân khẩu trong gia đình.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều khiển, kiểm soát chặt chẽ công tác cách ly y tế tại các cơ sở cách ly và cách ly y tế tại nhà; tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh từ các trường hợp cách ly y tế trên địa bàn; tiếp tục rà soát, mở rộng các khu cách ly để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống phòng, chống dịch.

3. Giám đốc Công an tỉnh:  
- Tiếp tục chỉ đạo, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các Tổ Công tác liên ngành kiểm soát, quản lý chặt chẽ người và phương tiện đến, về tỉnh theo quy định phòng, chống dịch; tăng cường kiểm tra hoạt động của các Chốt kiểm dịch.  
- Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh làm rõ các trường hợp sử dụng giấy tờ không hợp pháp, hợp thức hóa giấy tờ tùy thân, lợi dụng phương tiện vận tải hàng hóa... để đủ điều kiện vào tỉnh.

4. Giám đốc Sở Y tế:  
- Theo dõi sát tình hình dịch bệnh, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; hướng dẫn các địa phương, đơn vị biện pháp phòng, chống dịch cụ thể, để thực hiện, hiệu quả.

- Chịu trách nhiệm phân loại, đánh giá các trường hợp nguy cơ để lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, cách ly và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; tiếp tục nâng cao năng lực xét nghiệm, đáp ứng với các tình huống phòng, chống dịch.  
- Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo đúng quy trình, an toàn, hiệu quả, nhanh chóng, thuận tiện.

5. Giám đốc sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn: Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu chỉ đạo, phát sinh theo tình vụ, địa bàn phụ trách; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, địa phương.  
Nhậm Công văn này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện.

**TOÀN DÂN THAM GIA...**

(Tiếp theo trang 1)

người và phương tiện ra, vào địa bàn theo đúng hướng dẫn của tỉnh. Các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách, theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế tại nhà đối với người trở về từ tỉnh Hà Nam. Đồng thời, tổ chức kỹ cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với các đơn vị sử dụng lao động là người Hà Nam. Huyện chỉ đạo tạm dừng các hoạt động dịch vụ internet công cộng; điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; dịch vụ xông hơi, mát xa, cơ sở làm đẹp; khu, điểm du lịch, các di tích lịch sử văn hóa, cơ sở tôn giáo... Từ 0 giờ ngày 23/9 tạm dừng tiếp nhận người đến và về từ tỉnh Hà Nam cho đến khi có thông báo mới. Chỉ đạo các xã duyên giang tiếp tục dùng hoạt động các bến đò ngang; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát không để người từ tỉnh Hà Nam vào địa bàn huyện mà không được phát hiện, quản lý, xử lý theo quy định.

**THANH THUY**

**Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 23/9**

Trên thế giới, theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến tối ngày 23/9, số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 230,9 triệu người, trong đó hơn 4,73 triệu người đã tử vong.

Tại Việt Nam, ngày 23/9, cả nước ghi nhận thêm 9.472 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 9.465 ca trong nước và 7 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện đã ghi nhận 728.435 ca nhiễm Covid-19.

Tính đến ngày 23/9, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm hơn 36,1 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Số bệnh nhân nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày là 6.226 bệnh nhân. Hiện 493.488/728.435 bệnh nhân đã được điều trị khỏi.

Tại Thái Bình, tính đến 19 giờ 30 phút ngày 23/9, toàn tỉnh có 3 trường hợp F1 và 3 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

24 giờ qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 941 mẫu của các trường hợp nguy cơ và sàng lọc khác. Tất cả đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tổng số trường hợp nguy cơ đi về từ Hà Nội, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực có dịch khác từ ngày 1/9 đến nay (riêng vùng dịch Hà Nam là từ ngày 10/9/2021) là 2.963 trường hợp, trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm 2.778 trường hợp.

Tại các cơ sở y tế đang cách ly, theo dõi sức khỏe 5 trường hợp.

Số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 1.081 trường hợp, trong đó 777 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 304 trường hợp đang chờ kết quả.

Tính riêng ngày 23/9, Thái Bình đã thực hiện tiêm 18.516 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

**THU HOÀI**